



**พระ ประเสริฐก้านตง (อายุ 64 ปี) ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ.2557**

แบรนด์ “พระอินดิโก้คราม” (PIRA indigo khram) ประเภทผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ที่อยู่ : 20 ม.4 ซ.บ้านคำซ่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

เบอร์ติดต่อ : 093 321 0377

- **จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำงาน**

คุณพระ ได้รับการถ่ายทอดการทำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาจากบรรพบุรุษ จึงมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการย้อม และการทอผ้า เมื่อเติบโตขึ้นจึงจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีการระดมทุนของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดการทำงานและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มาช่วยพัฒนาในด้านการย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากเปลือกไม้ต่าง ๆ มาผสมกับคราม เช่น ประดู่ หว้า และสะเดา เป็นต้น ทำให้คุณพระมีความรู้เพิ่มขึ้นจนสามารถนำมาต่อยอดจนสร้างแบรนด์ “พระอินดิโก้คราม” ได้สำเร็จ

- **เอกลักษณ์ และกรรมวิธีการผลิตผลงาน**

“ผ้าย้อมครามสีธรรมชาติ”ของแบรนด์ พระอินดิโก้คราม ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ผสมผสานดีไซน์ และคัทติ้งแบบทันสมัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ด้วยกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เริ่มจากการเก็บใบครามสดจากต้น นำมาบรรจุใส่ถังบ่ม เติมน้ำฝนให้ท่วมใบคราม แช่ทิ้งไว้ 1 วัน ใส่ปูนแดง และกวนให้ได้เนื้อสีที่เข้มข้น กรองน้ำออกเพื่อสกัดจุลินทรีย์ และเลี้ยงจุลินทรีย์ครามต่อ โดยเติมน้ำฝน กลัวย่น้ำว่า และเหล้าขาว หมักบ่มจนเกิดปฏิกิริยา และได้เป็นสีดิบ คือ สีเหลืองสุกพร้อมย้อม จากนั้นจึงม้วน และมัดผ้าดิบ รุ่มในสีดิบ เมื่อสีเกิดการออกซิเดชันกับอากาศจึงกลายเป็นสีครามที่สวยงาม ตามแบบฉบับผ้าฝ้ายฝีมือคุณพระ ที่หากคนลอกเลียนแบบได้ยาก

## แบรนด์ “พระอินดิโก้คราม” (PIRA INDIGO KHRAM)

แนวคิดในการพัฒนา : เพิ่มความโดดเด่นให้กับผ้า  
มัดย้อมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ นำลายเดิมนั้น  
มาออกแบบและจัดวางทิศทางของลายใหม่เพื่อใช้  
ในการตัดเย็บเสื้อผ้า เมื่อสำเร็จเป็นชุดทำให้เสื้อผ้า  
นั้นดูสมดุลสอดคล้องกันทั้งลวดลายและสีสันทัน

“ผ้ามัดย้อมเป็นผ้าที่มีรูปลักษณ์ สีสันทันดูสนุกสนาน  
รูปแบบเสื้อผ้าหรือสินค้าส่วนใหญ่จึงเน้นรูปแบบที่  
เรียบง่าย ตัดเย็บไม่ยาก สวมใส่ง่ายและไม่เป็น  
ทางการ แต่เมื่อได้นำความรู้ทางด้านเทรนด์แฟชั่น  
มาปรับประยุกต์เข้ากับผ้ามัดย้อม ทำให้เกิด  
ภาพลักษณ์ใหม่ทำให้ผ้ามัดย้อมดูทางการมากขึ้น  
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี”



